
 

145. löggjafarþing 2015–2016.
Þingskjal 475  —  359. mál.

Fyrirspurn

til mennta- og menningarmálaráðherra um hækkun
á nemendagólfi Fjölbrautaskóla Snæfellinga.

Frá Lárusi Ástmari Hannessyni.

Mun ráðherra heimila hækkun á svonefndu nemendagólfi Fjölbrautaskóla Snæfellinga ef
umsóknum nemenda, sem ganga fyrir um skólavist, fjölgar umfram það sem gildandi nem-
endakvóti gerir ráð fyrir?

Skriflegt svar óskast.

 


